

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง
ครั้งแรก วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะปาง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายประยุทธ์ ยอดแก้ว	ประธานสภา		
2.	นายสุรชัย ใจกระจ่าง	รองประธานสภา		
3.	นางสาวนุชรา ทองอยู่	สท.		
4.	นายสนิท จันทร์คง	สท.		
5.	นายธีระพงษ์ บัวทิพย์	สท.		
6.	นายอัมพร โสหุรัตน์	สท.		
7.	นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง	สท.		
8.	นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง	สท.		
9.	นายอภิชาติ ใจกระจ่าง	สท.		
10.	นางนงคัลักษณ์ น้อมจิตร	สท.		
11.	นางวันเพ็ญ ยอดทอง	สท.		
12.	นางอารีย์ คุระเอียด	สท.		

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
2. นายอุทัย จงสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลตำบลกะปาง
3. นายลั่น ชูนิรมย์ รองนายกเทศบาลตำบลกะปาง
4. นายประพันธ์ รักรักษ์กำเนิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง
5. นายชลิต ไทยทอง เลขานุการสภา

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม นายอำเภอทุ่งสงจตุรบุเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย

ปลัดเทศบาลฯ ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปางครั้ง

แรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 นั้น บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางครบตามจำนวนแล้ว
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง และ
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่13) พ.ศ. 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปางครั้งแรก ในวันที่ 10
มกราคม 2556 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกะ
ปาง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 นาย
วิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และในโอกาสนี้ใคร่ขอ
เรียนเชิญท่านนายอำเภอทุ่งสงเปิดการประชุมสภาเทศบาลต่อไปครับ

นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ (นายอำเภอทุ่งสง) ท่านนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง

ท่านสมาชิกเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ปลัดเทศบาล พนักงานและท่านผู้มีเกียรติทุก

ท่าน กระผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกะปางครั้งแรกในวันนี้ กระผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อท่าน
นายกเทศมนตรีตำบลกะปางและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะปางทุกท่าน ที่
ได้รับความไว้วางใจให้มาปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติในนามของประชาชนใน
ท้องถิ่น ณ บัดนี้ท่านย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วอย่างสมบูรณ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ บริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่นให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ และหลักการปกครองตนเองของประชาชน
ในท้องถิ่น ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมายใด ๆ อันมีความหมายเป็นประจักษ์อยู่ในตัวแล้วว่า ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขอให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ ในส่วนของจังหวัดและอำเภอพร้อมที่จะให้
การสนับสนุนและกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเพื่อให้ฝ่าย
บริหารและฝ่ายสภาปฏิบัติงานไปโดยชอบตามครรลองแห่งบทบาทหน้าที่ ซึ่ง
กำหนดไว้ในกฎหมายและเหนือสิ่งอื่นใด ท่านต้องปฏิบัติงานภายใต้เจตนารมณ์
ในการปกครองตนเอง และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยส่วนรวม บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ซึ่งในการ

ประชุมสภาครั้งแรกตามกฎหมายสภาเทศบาลจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลและเรื่องอื่น ๆ ซึ่งเป็นกิจการ
ของสภาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 25 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กระผมขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลกะปาง เพื่อดำเนินกิจการอันจำเป็นตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายในการประชุมครั้งแรก ณ บัดนี้ ขอขอบคุณ

ปลัดเทศบาลฯ ขอเรียนเชิญ นายสนธิ จันทรง สมาชิกเทศบาลตำบลกะปางผู้อาวุโสที่สุดในที่
ประชุมแห่งนี้ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครับ

นายสนธิ จันทรง ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานชั่วคราวนำสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณตน

ประธานฯ เพื่อนสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าดังนี้ ข้าพเจ้านาย/นาง.....จะรักษา

ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต
และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

ประธานฯ ขอเชิญเลขาชี้แจงข้อระเบียบ

เลขาสภาชั่วคราว วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก

สภาท้องถิ่น คำเสนอนั้นต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ชื่อที่เสนอไม่จำกัด
จำนวน และให้ลงคะแนนจากชื่อเหล่านั้นโดยใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ที่
ถูกเสนอคนหนึ่งชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับคัดเลือก หากมีการ
เสนอชื่อเพียงคนเดียวให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับการคัดเลือก

ประธานฯ ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเสนอชื่อครับ

นางนงค์ลักษณ์ น้อมจิตร เสนอนายประยุทธ์ ยอดแก้ว ผู้รับรอง นายสาโรจน์ ไกรระจ่าง

นางสาวนุชรา ทองอยู่

ประธานฯ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ

ที่ประชุมฯ ไม่มี

ประธานฯ หากไม่มีเป็นว่านายประยุทธ์ ยอดแก้ว ได้รับการคัดเลือก ผมขอพักการประชุม

20 นาที

นายประยุทธ์ ยอดแก้ว ทำหน้าที่ประธาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกและแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล

ประธานฯ ขอเชิญที่ประชุมเสนอผู้ที่ท่านเห็นสมควร เป็นรองประธานสภาครับ

นายอภิชาติ ไกรระจ่าง เสนอ นายสุรชัย ไกรระจ่าง ผู้รับรอง นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ นายสัมพันธ์

ไกรระจ่าง

ประธานฯ ท่านใดจะเสนออีกไหมครับ หากไม่มีต่อไปผมขอให้เสนอในตำแหน่ง

เลขานุการสภาครับ

นายอริย์ คุระเอียด เสนอ นายชลิต ไทยทอง ปลัดเทศบาลตำบล ผู้รับรอง นายสาโรจน์

ใจกระจ่าง นายสุรชัย ใจกระจ่าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล

4.1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ท้องถิ่นอำเภอ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญเป็น

สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งคณะ แต่ตั้งกันเป็นเลขคู่ เช่น สาม ห้า แต่ไม่เกิน 7 คน

(2) คณะกรรมการวิสามัญแต่งตั้งได้ทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็น จำนวน
ก็เช่นเดียวกับคณะแรก

ปลัดเทศบาล ในส่วนของคณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุมสภานั้นที่ผ่านมา

แต่งตั้งจำนวน 3 ท่าน จากสมาชิกทั้งหมด หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ทำ

หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ของรายงานการประชุม และถึงแม้

กรรมการชุดนี้จะรับรองรายงานการประชุมแล้วก็ไม่เป็นการตัดสินสมาชิกกรณี

ที่ต้องการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด การเลือกก็ต้องมีผู้เสนอชื่อ

เช่นเดียวกับการเลือกประธานสภา รองประธาน

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ

ประธานฯ ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อ

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง เสนอ นายอภิชาติ ใจกระจ่าง

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง เสนอ นางนงศ์ลักษณ์ น้อมจิตร

นางนงศ์ลักษณ์ น้อมจิตร เสนอ นายสนิท จันทร์คง

ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกไหมครับ หากไม่มีเท่ากับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ได้รับการคัดเลือก

4.2 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556 และสมัยประชุมสามัญสมัย ที่ 1 ของปี 2557

เลขาสภาฯ การกำหนดสมัยประชุมสามัญใน 1 ปี กำหนดประชุมสามัญได้ไม่เกิน 4 สมัย

สมัยหนึ่งกำหนดไม่เกิน 30 วัน ในความเห็นเห็นควรกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ไว้จำนวน 4 สมัย สมัยละ 30 วันดังนี้ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 กำหนดวันที่

14 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 13 มกราคม เพื่อให้นายกแถลงนโยบาย สมัยที่ 2

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2556 เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาตำบล สมัยที่ 3 วันที่ 1-30

สิงหาคม 2556 เพื่อการจัดทำงบประมาณ สมัยที่ 4 วันที่ 1-30 ธันวาคม 2556

เพื่อเรื่องอื่น และการประเมินผลแผนและสมัยสามัญแรกของปี 2557 เสนอ

เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557

ประธานฯ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ หากไม่มีเป็นไปตามที่

ทางเลขา เสนอครับผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

นายสัมพันธ์ ใจกระจ่าง ผมไม่มีอะไรจะอภิปราย แต่จะบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ยินดีจะให้ความร่วมมือ

ในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวตำบลกะปางสำหรับเรื่องการประชุมเป็นอำนาจของท่านประธานแต่แน่นอนมันก็ต้องเช็คความพร้อมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหาร ผมพร้อมจะทำงานกับทุกท่านและขอแสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจ

นายประยุทธ์ ยอดแก้ว ความเจริญของตำบลกะปางโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 4 ปีจากนี้ไป พวกเราทุกคน

ถือเป็นตัวหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายก ท่านจะเป็นนายกแบบพญาอินทรีหรือพญาแร้งก็ขึ้นกับตัวท่าน แต่ประชาชนไว้วางใจท่านแล้ว 4 ปี เป็นเวลาที่จะต้องแสดงผลงาน

นายธีระพงษ์ บัวทิพย์ ผมเห็นว่าการประชุมเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมพร้อมกันทุก

ฝ่าย ทั้งแบบทางการและนอกรอบ

นายสาโรจน์ ใจกระจ่าง แสดงความยินดีกับทุกท่าน ครั้งนี้มันเป็นภาระที่หนักเพราะชาวบ้านมีความ

คาดหวังสูง ยิ่งเราได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลด้วย ชาวบ้านโดยเฉพาะหมู่ที่ 4,6 ผ่ากร่องประปา หมู่ที่ 4,6 มา

นายเจริญ ใจกระจ่าง นับเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องชาวตำบลกะปางได้ให้โอกาสกับทุกท่าน ตัวผมเอง

ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาทำงานรับใช้ชาวตำบลกะปางอีก ผมอยากขอให้ทุกฝ่ายเข้ากันได้ด้วยดี และยินดีกับท่านประธาน , ท่านรองประธานที่ผ่านมาก็คือเรื่องไม่ดีหลายเรื่องท่านนายกคนเก่าก็โดยยิ่ง ไม่กี่วันที่ผ่านมาช่างของเราที่โดนยิง นายคนใหม่ของเราอย่ายิงเลยครับขอให้พอกันเถอะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้าง เรามาช่วยเรามาคิดให้ตำบลเราดีขึ้นเถอะครับ

นายกเทศมนตรีฯ ผมจะเป็นนายกแบบพญาอินทรี แต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่าน งานทุก

เรื่องที่ท่านเสนอมาผมรับจะดูแลแต่ก็ต้องดูเรื่องงบประมาณประกอบ วันเสาร์นี้เป็นวันเด็ก ในวันศุกร์หลายที่จัดกิจกรรมผมขอนัดทุกท่านพร้อมกันที่เทศบาล เวลา 08.00 น. ไปที่ลานช้าง คลองตุ๊ก ตามลำดับ ส่วนวันเสาร์ก็นัดกันเวลา 08.00 น.

ประธานฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปรายต่อสภาอีกไหมครับ หากไม่มีวันจันทร์น่าจะมีการ
ประชุมอีกเพื่อให้ท่านนายกได้แถลงนโยบายและฝากทุกท่านอย่าลืม พรุ่งนี้เวลา
08.00 น. พร้อมกันครับ สำหรับวันนี้ผมขอเปิดการประชุมครับ
ปิดการประชุมเวลา 12.20 น.

(นายชลิต ไทยทอง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกะปาง
ผู้จัดรายงานการประชุม